

Các nghiên cứu tình huống của Cơ quan Tình báo An ninh New Zealand

Các nghiên cứu tình huống này nằm trong tài liệu [“Môi trường Đe dọa An ninh New Zealand” của Cơ quan Tình báo An ninh New Zealand](#). Trong các nghiên cứu tình huống này, “nhà nước nước ngoài” có nghĩa là **bất kỳ quốc gia nào khác ngoài New Zealand**. Thuật ngữ này được dùng để chỉ các quốc gia bên ngoài New Zealand.

Cơ quan Tình báo An ninh New Zealand (NZSIS) định nghĩa sự can thiệp của nước ngoài là hành động của một nhà nước nước ngoài, thường tiến hành thông qua một bên được ủy nhiệm, nhằm mục đích gây ảnh hưởng, phá hoại hoặc lật đổ lợi ích quốc gia của New Zealand bằng các biện pháp lừa dối, tham nhũng hoặc cưỡng bức. Hoạt động ngoại giao thông thường, vận động hành lang và những nỗ lực thành thật, công khai khác nhằm giành ảnh hưởng không được coi là can thiệp.

Nghiên cứu tình huống 1

Năm 2023, một nhà nước nước ngoài đã sử dụng một người quen của họ ở New Zealand để gây sức ép với một hội đồng địa phương bằng cách đề xuất giúp đỡ kinh phí cho một sự kiện cộng đồng nếu họ đồng ý không cho một nhóm tôn giáo nào đó tham gia. Nhà nước nước ngoài đó muốn cho mọi người biết rằng nhóm tôn giáo đó bị cấm hoạt động ở nước của họ và đang tiến hành các hoạt động 'chống lại nguyện vọng' của đồng bào sống ở nước ngoài của nhà nước đó.

Nghiên cứu tình huống 2

NZSIS biết rằng có một số nhà ngoại giao đại diện cho một nhà nước nước ngoài duy trì mối quan hệ với nhiều hội nhóm sinh viên ở New Zealand có liên quan đến đồng bào sống ở hải ngoại của nhà nước đó. Các nhà ngoại giao đó đã sử dụng sự tiếp cận như vậy để tác động đến tư cách hội viên của các hội nhóm nhằm đảm bảo những người được bầu vào các vị trí lãnh đạo hội nhóm phải trung thành về mặt chính trị với nhà nước nước ngoài. Họ đã chọn cách che giấu mối quan hệ của họ với các hội nhóm sinh viên để tránh những cáo buộc can thiệp vào cộng đồng học thuật. Việc họ hành xử như vậy là một ví dụ về sự can thiệp của nước ngoài. Họ đang tìm cách kiểm soát quan điểm về nhà nước nước ngoài của các hội nhóm này và của các thành viên của hội nhóm, và có mục đích xác định những người bất đồng chính kiến là những ai.

Nghiên cứu tình huống 3

Một số ít nhà nước nước ngoài thu thập thông tin về các cộng đồng cụ thể ở New Zealand. Thông thường các nhà nước đó sẽ sử dụng các thành viên trong cộng đồng để theo dõi những người mà nhà nước nước ngoài đó coi là những người bất đồng chính kiến đang sống ở New Zealand và thu thập thông tin cá nhân của họ. Thông tin này có thể được sử dụng để thực hiện các hành động trả đũa như hủy thị thực hoặc sách nhiễu gia đình vẫn còn sống ở nước ngoài của người bất đồng chính kiến. Vào năm 2023, một nhà nước nước ngoài đã từ chối đơn xin thị thực của một công dân New Zealand muốn thăm gia đình đang sống tại quốc gia đó vì mối quan hệ của người xin thị thực với một nhóm cộng đồng mà nhà nước nước ngoài đó không thích.